

ซีพีเอฟ เติมความสุขให้ผู้สูงวัยผ่านโครงการ “ซีพีเอฟคืนสุขผู้สูงวัย” ปีที่ 3



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เดินหน้าโครงการ “ซีพีเอฟคืนสุขผู้สูงวัย” ต่อเนื่องปี 3 ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจนและไม่สามารถดูแลตนเองได้ โดยให้ความช่วยเหลือในรูปแบบของเงินทุนสนับสนุนและของใช้ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตขั้นพื้นฐาน โดยเฉพาะในเรื่องของอาหาร การดูแลสุขภาพร่างกาย และจิตใจของผู้สูงอายุ ปัจจุบันมีผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการกว่า 500 ราย และตั้งเป้าจะขยายจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง

นายวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน กล่าวว่า กองทุนซีพีเอฟคืนสุขผู้สูงวัย เริ่มดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปี 2554 มีแนวคิดมาจากหลักปรัชญา 3 ประโยชน์สู่ความยั่งยืน คือจะต้องเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ประชาชน และบริษัท ซึ่งวันนี้ธุรกิจของซีพีเอฟได้กระจายอยู่ทั่วประเทศ เราจึงเข้าไปดูแลชุมชนโดยรอบบริเวณที่ธุรกิจอาหารสัตว์ ธุรกิจการเลี้ยงสัตว์ และธุรกิจอาหารของเราตั้งอยู่ ซึ่งโครงการนี้เป็น 1 ใน 3 เสาหลักสู่ความยั่งยืนด้าน “สังคมพึ่งตน” โดยจะมุ่งเน้นไปที่การเข้าไปช่วยเหลือดูแลผู้สูงวัยในชุมชนของตนที่ถูกทอดทิ้ง ยากจน และไม่มีบุตรหลานคอยดูแล ซึ่งนับวันจำนวนผู้สูงวัยเหล่านี้มีแต่จะเพิ่มสูงขึ้นในสังคม

เครือไทยออยล์นำพนักงานใหม่ทำกิจกรรม CSR คืบความสุขให้กับน้องๆ



เครือไทยออยล์ นำพนักงานใหม่จำนวน 116 คน ร่วมทำกิจกรรม CSR ภายใต้โครงการ Be Together Be POSITIVE คืบความสุข และวัฒนธรรมองค์กร พร้อมปลูก จิตสำนึกด้านความรับผิดชอบต่อให้กับน้องๆ ณ โรงเรียนห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โดยร่วมกันทาสีรั้วโรงเรียน ปรับปรุงภูมิทัศน์ จัดกิจกรรม English Camp จัดทำ 5 ส. ในห้องเรียน มอบอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬา พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวันแก่น้องๆ ประมาณ 100 คน ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เยาวชนได้มีโอกาสทางการศึกษาที่ดีขึ้น

กิจกรรมดังกล่าว ถือเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานใหม่ให้ได้เรียนรู้การดำเนินธุรกิจ ค่านิยมสังคม ซึ่งถือเป็นพันธกิจหลักที่องค์กรมุ่งส่งเสริมและพัฒนาให้กับพนักงานมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยความตั้งใจว่าองค์กรและสังคมต้องเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

ขอเชิญสมาชิก CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ส่งข่าว CSR เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารของบริษัทท่านมาได้ที่

csrclub@lca.or.th